

น้ำตาลล้นสต็อก คาดไทยจะถูกบีบ ให้ลดราคาลงมาก

สิงคโปร์ - ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลที่มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากบราซิล จะถูกบีบให้ลดราคาน้ำตาลลงอีกเพื่อดึงดูดลูกค้า เนื่องจากมีน้ำตาลมากกว่าหนึ่งในสามของประเทศที่ยังไม่ได้ขายออกไป

แหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมน้ำตาลกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าปริมาณน้ำตาลของไทยที่ยังคงเหลืออยู่ อาจควบคุมราคาน้ำตาลทั่วโลก แม้จะคาดว่าตลาดน้ำตาลจะกลับมามีความสมดุลในปีเพาะปลูก 2557/58 หลังจากที่ปริมาณน้ำตาลส่วนเกินมาสี่ปีติดต่อกัน

หลังจากที่เก็บเกี่ยวอ้อยได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 11 ล้าน ตัน ในฤดู 2556/57 ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดไป ประเทศไทยต้องเจอกับการแข่งขันอย่างรุนแรงโดยไม่เพียงแต่จากบราซิลเท่านั้นแต่ยังมีการแข่งขันจากอินเดียด้วย โดยอินเดียได้ส่งออกน้ำตาลมากเมื่อต้นปีเพื่อลดสต็อก

จากข้อมูลของบริษัท กรีน พูล ซึ่งเป็นบริษัทนักวิเคราะห์ที่โมนากั้นท์ในบริสเบน ไทยยังคงมีน้ำตาลที่ยังไม่ได้ส่งออกประมาณ 4.30 ล้านตัน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม โดย 1.80 ล้านตันเป็นน้ำตาลดิบ และ 2.50 ล้านตันเป็นน้ำตาลทรายขาว

“มีน้ำตาลอยู่ในมือพ่อค้าและโรงงานน้ำตาลมาก ซึ่งทำให้ผู้ขายลำบากมาก” ทอม แมคคินิล กรรมการ บริษัท พูล กรีน กล่าว

แม้ว่าราคาน้ำตาลดิบของไทยได้มีราคาลดลงเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีและแม้ว่าอัตราค่า

ขนส่งถูกลงเมื่อเทียบกับบราซิล แต่ผู้ซื้ออย่างอินโดนีเซีย จีน เวียดนาม และตะวันออกกลาง กำลังซื้อเวลา

อัตราค่าระวางน้ำตาลดิบจากประเทศไทยไปยังอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำตาลดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก อยู่ที่ 13-14 ดอลลาร์ต่อตัน ต่ำกว่าการขนส่งจากบราซิลมาก โดยค่าระวางน้ำตาลดิบจากบราซิลไปยังอินโดนีเซียมีราคาระหว่าง 33-34 ดอลลาร์ต่อตัน

น้ำตาลดิบไฮโพลซึ่งมีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวาง กำลังมีการเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าตราสารในนิวยอร์กที่ส่งมอบโดยทันทีอยู่ 10 จุด ในขณะที่ราคาที่มีการเสนอซื้อ ต่ำกว่าราคาตราสารถึง 70 จุด

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา น้ำตาลดิบไฮโพลสูงถึง 130 จุด หรือสูงกว่าตราสาร 1.3 เซนต์สหรัฐต่อปอนด์

ตราสารน้ำตาลดิบในตลาดนิวยอร์ก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการซื้อขาย ได้ปรับตัวลงมากสุดในรอบเกือบ 6 เดือนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนว่าตลาดมีน้ำตาลดิบมากเกินไป ตราสารน้ำตาลปรับตัวลงประมาณ 16% ในปี 2556

ดีลเลอร์คนหนึ่งในจาร์ตา กล่าวว่า ไทยต้องขายน้ำตาลในราคาที่ลดลงเพราะมีสต็อกมากเกินไปและคิดว่าในขณะนี้มีสต็อกอยู่ระหว่าง 800,000 ถึง 1,000,000 ตัน

โรงงานน้ำตาลในอินโดนีเซียจำนวนหนึ่งได้ยกเลิกข้อตกลงนำเข้าน้ำตาลดิบจากออสเตรเลียถึง 400,000 ตัน หลังจากที่รัฐบาลจาร์ตาอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลน้อยกว่าที่คาดในปีนี้

เนื่องจากโรงงานน้ำตาลมักตกลงกับซัพพลายเออร์หนึ่งปีก่อนที่รัฐบาลจะอนุญาต พวกเขาอาจจะไล่ซื้อน้ำตาลไทยที่จะส่งมอบในปีหน้าหากพอใจกับราคา